

**BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5395/BNN-TCLN

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

<b>ĐẾN</b>	Số: 458	Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
	Ngày: 18/8/2020	Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh Bình Định, Bạc Liêu, Đà Nẵng
	Chuyên: 2	Thư
	Lưu hồ sơ:	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh Bình Định, Bạc Liêu, Đà Nẵng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 223/BDN, ngày 15 tháng 6 năm 2020, nội dung kiến nghị như sau:

**Nội dung kiến nghị (Câu số 77)**

Cử tri phản ánh trong thời gian qua tình trạng phá rừng với quy mô lớn vẫn còn xảy ra tại một số địa phương trên cả nước. Đề nghị Chính phủ chỉ các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời sớm làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đề nghị điều tra làm rõ, không bỏ lọt người, lọt tội và cần làm rõ xem trong các vụ việc trên có bảo kê hay không; thông tin rộng rãi cho cử tri biết..

**Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời như sau:**

Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương; số vụ vi phạm về Lâm nghiệp đã giảm rõ rệt, năm 2017 xảy ra 16.531 vụ vi phạm; năm 2018 xảy ra 12.954 vụ, năm 2019 xảy ra 10.731 vụ vi phạm, giảm 2.223 vụ (giảm 17%) so với cùng kỳ năm 2018 về cơ bản các hành vi, vụ việc vi phạm đã giảm cả về số lượng và quy mô. Tuy vậy, tình trạng phá rừng tự nhiên trái pháp luật tại một số địa phương còn diễn ra phức tạp gây bức xúc trong dư luận và nhân dân. Nguyên nhân của tình trạng phá rừng là lấy đất trồng rừng của một số người dân thiếu đất sản xuất, tình trạng di dân tự do vẫn còn diễn ra ở một số nơi; chuyển sang nông nghiệp, trồng cây công nghiệp; khai thác gỗ có giá trị thương mại cao tại một số khu rừng tự nhiên còn gỗ quý.

Để tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền địa phương đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, ngày 12/01/2017 Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cũng đã quy định rõ “công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân cần coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được xác định trong các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương phải chịu trách nhiệm chính đối với các vụ phá rừng, cháy rừng, mất rừng thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn mình quản

lý, hoặc để cho các tổ chức, cá nhân cấp dưới vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, các lực lượng bảo vệ rừng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực hết mình, có những cán bộ bị thương, hy sinh, không quản gian khổ hiểm nguy để bảo vệ rừng, các hành vi vi phạm pháp luật được xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, không có tình trạng che dấu hoặc tiếp tay cho sai phạm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm pháp luật, nâng cao đạo đức công vụ, xử lý người vi phạm theo đúng pháp luật.

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, cơ chế, chính sách trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trong đó tập trung một số giải pháp sau:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đẩy mạnh việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định Luật Lâm nghiệp.

- Chỉ đạo kiểm tra, thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương nhất là tại các địa phương có điểm nóng về phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật.

- Phối hợp với Bộ Công an, Quốc phòng điều tra, triệt phá những “đầu nậu”, chủ đường dây phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và chống người thi hành công vụ, sớm đưa ra truy tố, xét xử các vụ án điển hình để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, Bạc Liêu, Đà Nẵng và chính quyền các địa phương giám sát việc thực hiện và chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhất là tình trạng phá rừng trên địa bàn.

Trên đây là trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với kiến nghị của cử tri các tỉnh Bình Định, Bạc Liêu, Đà Nẵng, trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh Bình Định, Bạc Liêu, Đà Nẵng để trả lời cử tri./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Ban Dân nguyện;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ QHĐP);
- VP Bộ (Phòng tổng hợp);
- Lưu: VT, TCLN (15b).



**Nguyễn Xuân Cường**